



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2559

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.แจ้งดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นสวนทางราคาลด...	แนวหน้า
2. ทำประชาคมผันน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด	มติชน
3. ลุ้น!เกาหลีไฟเขียวนำเข้าไก่สด 26 โรงงาน...	ฐานเศรษฐกิจ
4. ปรับแผนผันหลวง ขยายเติมน้ำเขื่อน	เดลินิวส์
5. เล็งลดข้าวนาปรังปีหน้า 2 ล้านไร่...	ข่าวสด
6. ฟันฟูบึงสีไฟ'แก้มลิง'เก็บน้ำแก้ปัญหาแล้งช่วยเกษตรกร	เดลินิวส์
7. เกษตรฯผนึกเอกชนหนุนปลูกข้าวโพด เป้า2ล้านไร่-ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนแล้ว	มติชน
8. ภาพข่าว: ถวายความอาลัย	สยามรัฐ
9. ภาพข่าว: ปลูกข้าวโพดแทนข้าว	โพสต์ทูเดย์
10. คอสมันน์ กรุงเทพอนิเตอร์: "ฉัตรชัย'ซ้ออีก2วันน้ำเจ้าพระยาสู่อภาวะปกติ	กรุงเทพธุรกิจ
11. สปก.จ่อชงม.44เรียกคืนที่ดิน2แสนไร่หนุนเกษตรกรทำ'เกษตรทฤษฎีใหม่'	กรุงเทพธุรกิจ
12. 100สกุลไทยเงินจัดรำลึก'50วัน' ยิ่งใหญ่...	แนวหน้า
13. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ประชุม อ.ส.ค.	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

## เกษตร-และสิ่งแวดล้อม



สศก.แจงดัชนีรายได้ของเกษตรกรที่พุ่งสูงขึ้นร้อยละ 7.87 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

# สศก.แจงดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น

## สวนทางราคาลด-ชี้สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าสำคัญ

สศก.แจงภาพรวมดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกันยายน ลดลงร้อยละ 8.87 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม เนื่องจากราคาสินค้าหลายชนิดปรับตัวลดลง หลังผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังสวนทางกับดัชนีรายได้ของเกษตรกรที่พุ่งสูงขึ้นร้อยละ 7.87 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกันยายน 2559 พบว่า ลดลงร้อยละ 8.87 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน สุกร โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และราคาน้ำมันดิบ

ปรับตัวลดลง สับปะรดโรงงาน และปาล์ม น้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา สุกร ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคลดลง



จรรยา สุทธิไชยา

ที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากภาวะภัยแล้งส่วนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประกอบกับมีการนำเข้าข้าวสาลี มาทดแทนมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเดือนตุลาคม 2559 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ด้าน นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2559 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.37 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน และปาล์ม น้ำมัน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ทูเรียน ซึ่งหากเทียบกับเดือนกันยายน ปี 2558 พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์ม น้ำมัน โดยเดือนตุลาคม 2559 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคม

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 24 ตุลาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12970

หน้า: 9(ซ้าย), 13

Col.Inch: 49.55

Ad Value: 61,937.50

PRValue (x3): 185,812.50

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: สศก.แจงดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นสวนทางราคาลด-ชี้สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิต...

2559 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลองกอง  
ทั้งนี้ ในส่วนของดัชนีรายได้  
เกษตรกรเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปีที่  
แล้วปี 2558 ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.36 จากการเพิ่มขึ้นของ  
ราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม  
น้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม และเมื่อเทียบกับ  
เดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีรายได้เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 7.87 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิต  
สินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด  
เลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

## ทำประชาคมผันน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ฝนเริ่มลดลงจึงอยากให้เริ่มเก็บน้ำให้มากที่สุด เพื่อใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งปีหน้า ทั้งนี้ในส่วนของเขื่อนทดน้ำต่างๆ เช่น เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนพระรามหก จะยกระดับน้ำเหนือเขื่อนขึ้น ดันน้ำเข้าแม่น้ำลำคลอง แก้มลิง และระบบชลประทาน โดยการเก็บน้ำในเขื่อนจะช่วยลดการระเหยน้ำลง เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแควน้อย เป็นต้น คาดว่าจะมีน้ำเต็มเขื่อนประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนการผันน้ำเข้าทุ่ง

ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ได้เก็บเกี่ยวแล้ว ยกเว้นทุ่งเจ้าเจ็ด ที่จะเก็บเกี่ยวเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จะขอให้พื้นที่มีการทำประชาคมและทำหนังสือถึงกรมชลประทานเพื่อปล่อยน้ำเข้าทุ่ง โดยต้องขอทำความเข้าใจว่า การปล่อยน้ำเข้าทุ่งระดับน้ำจะไม่ได้ลดทันที อีกทั้งกรมชลประทานจะปล่อยน้ำผ่านระบบคูคลอง ไม่ได้เปิดประตู หรือเจาะคันปล่อยตรง นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อน โดยเน้นในพื้นที่คือ จ.นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, เกาะสมุย และเกาะพะงันอีกด้วย

# ลุ้น!เกาหลีไฟเขียวนำเข้าไก่สด

## 26 โรงงานหวังปลายต.ค.นี้รับข่าวดีส่งออกได้อีกรอบ12ปี

26 โรงงาน ลุ้นโค้งสุดท้าย เกาหลีไฟเขียวนำเข้าไก่สดไทยรอบ 12 ปี ล่าสุดส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ 12 โรงงานตัวแทน ทราบปลายเดือนนี้ ผ่าน-ไม่ผ่าน สมาคมผู้ผลิตไก่ ซี้หากได้รับอนุมัติหวังช่วยเพิ่มส่งออกไก่สดไทยไปแดนกิมจิได้ 3-4 หมื่นตัน/ปี อีกด้านเริ่มถูกไกรราคาถูกจากเงินกลับมาแย่งตลาด แต่มั่นใจปีนี้ภาพรวมส่งออกสินค้าไก่ไทยยังไปได้ดี ปรับตัวเลขใหม่ทะลุ 9.2 หมื่นล้าน ส่วนปี 60 ยังต้องลุ้นยาวๆ

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดคุยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่สาธารณรัฐเกาหลีได้ให้หยุดการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยมาตั้งแต่ปี 2547 หรือเมื่อ 12 ปีที่แล้ว หลังมีปัญหาใช้หวัดนก และขณะนี้ไทยปลอดใช้หวัดนกมาหลายปีแล้ว ล่าสุดรัฐบาลเกาหลีได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจเพื่อรับรองโรงงานผลิตไก่สดของไทยก่อนอนุมัติให้ส่งออกสินค้าไปยังเกาหลีได้อีกครั้ง

"การตรวจโรงงานไก่อครั้งนี้ได้สุ่ม

ตรวจ 12 โรงงานตัวแทน จากทั้งหมด 26 โรงงานว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเขาหรือไม่ ที่ผ่านมามี 18 โรงงานที่เคยส่งออกไก่สดไปเกาหลี หลัก ๆ เช่น ซีพีเอฟ เบทาโกร สหฟาร์ม แผลมทองสหการ เป็นต้น ทั้งนี้หาก 12 โรงงานผ่านการรับรอง ก็ยังไม่ชัดเจนว่า ทั้งหมด 26 โรงงานจะสามารถส่งออกไปเกาหลีได้ทั้งหมดเลยหรือไม่ หรือให้เฉพาะรายที่เคยส่งเท่านั้น โดยผลการตรวจน่าจะทราบในปลายเดือนตุลาคมนี้ และรอเขาประกาศว่าจะให้เริ่มส่งออกไปได้อีกครั้งในช่วงไหน"

ทั้งนี้ความคืบหน้าดังกล่าวมีส่วนสำคัญจากที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเยือนเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคมที่ผ่านมา และได้ใช้โอกาสนี้ติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากนายลี ดอง พิล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ที่แจ้งว่าจะเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบกักกันของกระทรวงฯ เดินทางไปตรวจรับรองโรงงานผลิตสินค้าไก่ในไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยคาดว่าไทยจะสามารถส่งออกไก่สดไปยังเกาหลีได้ปลายปี 2559 หรืออย่างช้าไม่เกินต้นปี 2560 จากก่อนหน้านี้อินเกาหลีได้มีการนำเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยเฉลี่ย 3-4 หมื่นตันต่อปี

นายคึกฤทธิ์ ยังกล่าวถึงกรณีนี้ที่กระทรวงพาณิชย์จีนได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมาว่าจะเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด(เอดี)กับผลิตภัณฑ์ไก่จากสหรัฐอเมริกาในอัตรา 46.6-73.8% ต่อไปอีก 5 ปี หลังจากจีนได้เก็บภาษีเอดีผลิตภัณฑ์ไก่นำเข้าจากสหรัฐฯมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 โดยให้เหตุผลว่าผลิตภัณฑ์ไก่จากสหรัฐฯ ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลและได้เข้าไปทุ่มตลาดในจีนโดยจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ควรจะเป็น เรื่องดังกล่าวมองว่าสินค้าไก่ของไทยไม่ได้รับอานิสงส์ที่จะส่งเข้าไปยังจีนเพื่อทดแทนสินค้าไก่จากสหรัฐฯ เพราะที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าไก่ของไทยไปจีนจะผ่านทางผู้ซื้อในฮ่องกง แล้วส่งต่อไปยังตลาดจีนอีกต่อหนึ่ง ไม่มีการส่งออก

### การส่งออกสินค้าไก่ของไทย ช่วง 8 เดือนแรกปี 2559



ตลาด	ปริมาณ (ตัน)	อัตราขยายตัว (%)	มูลค่า (ล้านบาท)	อัตราขยายตัว (%)
ญี่ปุ่น	321,500	3.5	32,950	18.7
สหภาพยุโรป	194,000	4.5	22,910	-0.7
ตลาดอื่นๆ	43,800	-12.7	4,640	-17.0
รวมทุกตลาด	469,300	6.8	60,500	7.2

หมายเหตุ : อัตราขยายตัวเทียบช่วงเดียวกันของปี 2558

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

โดยตรง ขณะที่จีนมีการนำเข้าสินค้าไก่ส่วนใหญ่จากบราซิล อาร์เจนตินา และชิลี

“เราไม่ได้ส่งตรงสินค้าไก่ไปจีน ดังนั้นการขยายเวลาใช้มาตรการเอดีตอบโต้สินค้าไก่จากสหรัฐของจีนจึงไม่มีผลบวกกับเรามาก แต่ในทางกลับกันจากก่อนหน้านี้สินค้าไก่ของจีนเคยมีชาวเอานื้อไก่หมักอายุมาผลิตส่งออก แต่เวลานี้เรื่องเงียบๆ ไป มีผลให้ลูกค้าบางรายหันไปนำเข้าไก่จากจีนเพราะมีราคาถูก”

นายคึกฤทธิ์ ยังกล่าวถึงการส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็งและแปรรูปของไทยว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 ส่งออกแล้วปริมาณ 4.69 แสนตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.8% และด้านมูลค่าส่งออกแล้ว 6.05 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.2%(ดูตารางประกอบ) คาดทั้งปีนี้จะส่งออกได้ 7.15 แสนตัน มูลค่า 9.2 หมื่นล้านบาท (จากเป้าหมายเดิม 7 แสนตัน มูลค่า 9.1 หมื่นล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ส่งออกได้ 6.81 แสนตัน มูลค่า 8.8 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ

“การส่งออกไก่ที่ขยายตัวในปีนี้มีปัจจัยหลักจากเราสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปญี่ปุ่นได้เพิ่ม ส่วนตลาดยุโรปก็ยังขยายตัวในเชิงปริมาณ แต่แง่มูลค่ายังติดลบ ขณะที่ทิศทางการส่งออกสินค้าไก่ของไทยในปี 2560 มองว่าแง่มูลค่าคงไม่ลดลง แต่แง่มูลค่าขึ้นกับทิศทางค่าเงินบาท และค่าเงินของคู่ค้า รวมถึงการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง”

## ปรับแผนฝนหลวง ขยายเติมน้ำเขื่อน

“ร.ม.เกษตรและสหกรณ์” สั่งเร่ง  
ช่วยประชาชนประสบอุทกภัยน้ำท่วม  
และเริ่มเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง เตรียม  
เก็บน้ำเข้าทุ่ง-ลำคลอง ♦ *อ่านต่อหน้า 10*

### ฝนหลวง □ ต่อจากหน้า 3

พื้นที่แก้มลิง ลดปล่อยระบายน้ำเขื่อนทุกแห่ง พร้อมระดมปรับแผนฝนหลวงขยายเวลาปฏิบัติการ เติมน้ำเขื่อนใช้การน้อย 7 จังหวัด ด้านกรมฝนหลวง เตรียมยิงจรวดฝนหลวง พื้นที่แคบคิดแนวชายแดน และใช้อากาศยานไร้คนบินทำฝนหลวง ส่วน สุพรรณฯ-อ่างทอง ยังประสบปัญหาหลายหน่วยช่วยเหลือแจกถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ร.ม.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมชลประทาน และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นอกคันกันน้ำลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นผ่านวิกฤติไปได้ รวมทั้งปัจจุบันฝนลดลงให้ช่วยฟื้นฟูเร็วขึ้น และเริ่มเก็บน้ำให้มากที่สุดไว้ใช้ฤดูแล้งนี้ อีกส่วนหนึ่งคือ การปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อน ได้ปรับแผนเพิ่มเครื่องบิน 6 ลำ ที่หน่วยฝนหลวงนครราชสีมา พร้อมปรับแผนฝนหลวง ขยายเวลาปฏิบัติการมากขึ้นเพื่อช่วงชิงสภาพอากาศ มีมรสุมร่องฝน ส่วนการผันน้ำเข้าทุ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวแล้ว ยกเว้นทุ่งเจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นเดือนนี้ ขอให้ทำประชาคมและทำหนังสือถึงกรมชลประทาน เพื่อปล่อยน้ำเข้าทุ่ง ต้องขอทำความเข้าใจว่า การปล่อยน้ำเข้าทุ่ง 1. ระดับน้ำไม่ได้ลดทันที 2. กรมชลประทาน จะปล่อยผ่านระบบคลอง ไม่ได้เปิดประตูหรือเจาะคันคลองชลประทานเพื่อปล่อยตรงเข้าทุ่ง

ร.ม.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ปริมาณน้ำลดลงตามนโยบาย ที่ได้ให้ไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังเห็นว่าฝนลดลง และต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เมื่อเทียบสถานการณ์น้ำในปัจจุบันลดลงดังนี้ จาก ณ วันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา จ.นครสวรรค์ วัชระดับน้ำที่ค่ายจิ

ประวัติ 2,172 ลบ.ม.ต่อวินาที ปัจจุบัน 2,014 ลบ.ม.ต่อวินาที ลดลง 158 ลบ.ม.ต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำ 2,297 ลบ.ม.ต่อวินาที ปัจจุบัน 1,916 ลบ.ม.ต่อวินาที ลดลง 381 ลบ.ม.ต่อวินาที เขื่อนป่าสักฯ ระบายน้ำ 751 ลบ.ม.ต่อวินาที ปรับลด 19 ลบ.ม.ต่อวินาที ลดลง 732 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ปริมาณน้ำที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เคยอยู่ระดับ 2,457 ลบ.ม.ต่อวินาที ปัจจุบัน 1,992 ลบ.ม.ต่อวินาที ลดลง 465 ลบ.ม.ต่อวินาที

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง กล่าวถึงการทำฝนหลวงเติมน้ำเขื่อนที่มีน้ำใช้การน้อยมากกว่า ร.ม.เกษตรฯ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติการฝนหลวง เพิ่มน้ำต้นทุนในเขื่อนที่ยังไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาทำฝนหลวงได้ยาก เพราะสภาพอากาศไม่เอื้อ แต่พยายามช่วยทำให้เกิดฝนตกได้ 3-4 วันแล้ว ทั้งนี้ได้พัฒนาต่อยอดการทำฝนหลวง โดยปี 60 จะทดลองทำปฏิบัติจริง ยิงจรวดฝนหลวงจากภาคพื้นดิน จะสามารถใช้ในพื้นที่แคบ ๆ คิดแนวชายแดน เช่น เขื่อนปรางค์บุรี เขื่อนบางลาง เป็นแนวเขตรอยต่อทำฝนยาก และเตรียมใช้อากาศยานไร้คนบิน หรือ ยูเอวี ตรวจสอบสภาพอากาศข้างบน และใช้เครื่องบินยูเอวี ทำฝนหลวงด้วย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงที่ทรงให้มีการพัฒนาต่อยอดนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์

“ตามกระแสรับสั่ง ว่าทำฝนยาก อย่าท้อ โดยพระองค์ทรงเขียนรูปการ์ตูน เปรียบคนเป็นกบเลือกนาย หรือเลือกฝน ถ้าขาดฝน นาข้าวขาดฝน กบต้องตาย พระองค์ทรงสื่อว่าพยายามทำฝนช่วยเหลือ ซึ่งกรมฝนหลวง ได้น้อมนำมาปฏิบัติขึ้นบินทำฝนไม่มีวันหยุดราชการ โดย ร.ม.กำชับให้พื้นที่เหล่านี้มีน้ำใช้ในการเกษตรให้มาก ส่วนปีหน้าไม่มีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค และลุ่มเจ้าพระยา 4

เขื่อนหลักมีน้ำใช้การกว่า 9 พันล้านลบ.ม. เพียงพอทุกกิจกรรม” นายสุรสีห์ กล่าว

สำหรับสถานการณ์น้ำจากคลังข้อมูลน้ำ และสภาพภูมิอากาศ ของสำนักงานสารสนเทศพยากรณ์และการเกษตร (องค์การมหาชน) สรุปว่าสภาพน้ำเขื่อนแก้มลิงน้อยวิกฤติ เช่น เขื่อนบางลาง (7%) , เขื่อนปรางค์บุรี (15%) , เขื่อนศรีนครินทร์ (16%) เขื่อนแก้มลิงมากวิกฤติใกล้ระดับกักเก็บสูงสุด เช่น เขื่อนทับเสลา (99%) , เขื่อนป่าสักฯ (94%) , เขื่อนจุฬาภรณ์ (88%) , เขื่อนอุบลรัตน์ (86%) ซึ่งเหลืออีก 11 วัน จะสิ้นสุดฤดูฝน มีปริมาณน้ำใช้การ 4 เขื่อนหลัก ลุ่มเจ้าพระยา 9,299 ล้านลบ.ม. ใช้แก้มลิงอุปโภคบริโภคการเกษตร และรักษาระบบนิเวศ ในฤดูแล้งนี้ 8,000 ล้านลบ.ม.ซึ่งมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้เฉลี่ยตลอดฤดูแล้งแล้ว

ขณะที่วัดพิจารณาณ โสภณ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นายอรุณ แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับปี่มบางจากได้จัดโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำถุงยังชีพมาแจกให้กับสมาชิกสหกรณ์ และประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง โดยมีสมาชิกและประชาชนที่เข้ารับของทั้งหมด 428 ครัวเรือน ส่วนที่ จ.สุพรรณบุรี นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน ต.บางตะเคียน และ ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม 795 ครัวเรือน.

# เล็งลด'ข้าวนาปรัง'ปีหน้า 2 ล้านไร่

## ก.เกษตรฯหนุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-รายได้ดี

กระทรวงเกษตรฯวางแผนลดข้าวนาปรังปีหน้า 2 ล้านไร่ หนุนชาวนาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน เพราะตลาดยังมีความต้องการ ในขณะที่ข้าวยังราคาตกต่อเนื่อง พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ จูงใจได้กำไรแน่ๆ ไร่ละ 2-4 พันบาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ภาครัฐได้มีนโยบายจัดระบบการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวของเกษตรกรเพื่อการแก้ไขปัญหาข้าวที่มีสภาวะเกินความต้องการของตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 รอบที่ 2 หรือข้าวนาปรัง จำนวน 6.86 ล้านไร่ ผลผลิต 4.38 ล้านตันข้าวเปลือก

มีเป้าหมายปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นหรือกิจกรรมอื่นจำนวน 3 ล้านไร่ ประกอบกับปัจจุบันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศกว่า 7.2 ล้านตัน ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ เข้ามาเสริมชดเชยส่วนที่ขาด

ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่มี

แหล่งน้ำทั่วไปที่มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อลดผลผลิตข้าว

มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่นาในฤดูแล้งเขตชลประทาน พบว่าพื้นที่ความเหมาะสมดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมกันมีกว่า 8 ล้านไร่ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทดลองนำร่องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวรอบที่ 2 หรือข้าวนาปรังในปีที่ผ่านมา 9 จังหวัด พบว่าเกษตรกรสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลผลิตเฉลี่ย 900-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีกำไรจากการผลิตไร่ละ 2,000-4,000 บาท

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ยังไม่เคยเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่มีความรู้ในด้านการผลิตและการตลาด จึงไม่กล้าปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวที่ตนเองมีความชำนาญและคุ้นเคยมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ที่มีศักยภาพในเขตชลประทานใน 31 จังหวัด พื้นที่รวม 2 ล้านไร่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการทำนาข้าวรอบ 2 ควบคู่กับการตลาดร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร



# ฟันฟูบึงสีไฟ 'แก้มลิง'เก็บน้ำ

## แก้ปัญหาแล้ง ช่วยเกษตรกร "บักฉัตร" เผย น้อมนำแนวพระราช ดำริ **♦อ่านต่อหน้า 16**

### บึงสีไฟ

□ ต่อจากหน้า 3

แก้ปัญหาแล้ง "บึงสีไฟ" จังหวัดพิจิตร ทำเป็นแก้มลิง เก็บกักน้ำจากลุ่มน้ำน่าน หลังความเจริญรุกทำแห้งแล้ง แยมยังช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ ซึ่งพื้นที่ท่วมนอกคันกันน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติในสิ้นเดือนนี้ ด้านเขื่อนพระรามหกหยุดระบายน้ำแล้ว

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้ริเริ่มพัฒนาบึงสีไฟ จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงขนาด 5,390 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ให้สามารถกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ในปีนี้ ซึ่งก่อนนี้การจัดทำโครงการต่าง ๆ ขาดการมองในภาพรวม กองทัพบกจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมในจุดที่ว่าง เมื่อ คสช. เข้ามาได้มองในภาพรวม ทำงานบูรณาการกัน จึงสำเร็จเกิดประโยชน์ในภาพรวม โดยบึงสีไฟอยู่ห่างแม่น้ำน่านไม่มาก ใช้รับน้ำหลากจากพื้นที่ ที่ผ่านมามีความเจริญที่เกิดขึ้น ทำให้มีการก่อสร้างบ้านเรือน ถนน โดยรอบบึงปิดกั้นทางน้ำเข้า ทำให้ไม่มีน้ำเข้าบึงสีไฟแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี จนบางปีปล่อยกระทงไม่ได้ ซึ่งเมื่อปี 2557 ทางกองทัพบก ได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยมอบให้ดินในขณะนั้นเป็น ผช.สบ.ทบ. กำกับดูแลในภาพรวม ซึ่งโครงการหนึ่ง คือ การพัฒนาบึงสีไฟ เป็นการดำเนินการร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดยนำแนวพระราชดำริมาแก้ปัญหา ได้ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน จึงได้ขุดลอกขยายคลองรับน้ำให้กว้างขึ้น ดินในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คสช. จึงได้ให้จัดทำโครงการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบึงสีไฟ

“ในระหว่างเกิดสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำน่าน ตนได้สั่งการกรมชลประทาน ให้ผันน้ำจากระบบชลประทานเดิมให้บึงสีไฟ และจัดทำระบบสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน โดยต้องกันรับผิวน้ำต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำเดิมให้บึงสีไฟในช่วงฤดูแล้ง ให้กรมชลฯปรับงบประมาณทำพื้นที่ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำระบบสูบน้ำได้ร้อยละ 96 ขาดงานถมดินที่อื่น เนื่องจากดินอ่อนจากฝนตกต่อเนื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ รวมทั้งกรมชลฯได้ผันน้ำผ่านระบบชลประทาน ตั้งแต่กลางเดือน ก.ค.59 รวม 8.50 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ขณะนี้ บึงสีไฟมีน้ำ 8.00 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุ” รว.เกษตรฯ กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ในทุกพื้นที่ที่จะกลับสู่ภาวะปกติในสิ้นเดือนนี้ และบางพื้นที่ไม่เกินสิ้นเดือนหน้าโดยขณะนี้ปริมาณน้ำลดลงทุกจุด ที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท มีระดับน้ำไหลผ่าน 1,732 ลบ.ม./วินาที เขื่อนป่าสัก 2 ลบ.ม./วินาที เขื่อนพระรามหก ไม่มีการระบายโดยมาถึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนเข้า กทม. เฉลี่ย 1,672 ลบ.ม./วินาที ล่าสุดจากที่ตรวจสอบพื้นที่ด้านนอกคันกันน้ำ ระดับน้ำลดลงจากวันที่ 13 ต.ค. ดังนี้ บ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา ลดลง 0.53 ม. (จากล้นตลิ่ง 0.30 ม. ลงมาต่ำกว่าตลิ่ง 0.23 ม.) บ้านบางหลวง ใจ.พระนครศรีอยุธยา ลดลง 0.51 ม. (จากล้นตลิ่ง 1.79 ม. ลงมาล้นตลิ่ง 1.28 ม.) บ้านบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ลดลง 0.46 ม. (จากล้นตลิ่ง 1.07 ม. ลงมาล้นตลิ่ง 0.61 ม.) ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ลดลง 3.33 ม. (จากต่ำกว่าตลิ่ง 1.79 ม. ลงมาต่ำกว่าตลิ่ง 5.12 ม.).

# เกษตรกรพนักเอกชนหนุนปลูกข้าวโพด

## ●เป้า2ล้านไร่-ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนแล้ว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้ลงนามความร่วมมือสามพลังประชารัฐในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายลดการปลูกข้าวเพื่อแก้ปัญหาข้าวมีสถานะเกินความต้องการของตลาด กระทรวงเกษตรฯจึงกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 รอบที่ 2 หรือชวนาปรัง จำนวน 6.86 ล้านไร่ ผลผลิต 4.38 ล้านตันข้าวเปลือก และมีเป้าหมายปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นแทน จำนวน 3 ล้านไร่ ประกอบกับปัจจุบันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศกว่า 7.2 ล้านตัน จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตชลประทาน หรือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำทั่วไปที่มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูก โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่นาในฤดูแล้งเขตชลประทาน พบว่า พื้นที่ความเหมาะสมดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก (เอส 1) และเหมาะสมปานกลาง (เอส 2) รวมกันมีกว่า 8 ล้านไร่

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมฯได้ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีเป้าหมายดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากชวนาปรังเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เอส 1 และเอส 2 ใน 31 จังหวัด

ประกอบด้วย ภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ภาคกลาง 6 จังหวัด ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ภาคตะวันตก 3 จังหวัด ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560

นายสมชายกล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และเคยปลูกชวนาปรังมาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา หรือระหว่างปี 2555-2559 พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย มีความสมัครใจพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. และต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม (เอฟ 1) ของภาคเอกชน หรือราชการที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตร ไม่เผาตอซังหรือฟางข้าวก่อนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



ถวายความอาลัย...ดร.ว้ณะโรรัน ทร์พ้ยสงสูช อธิบด้กรมสงเสรมสทกรณ้ พร้อมด้วนนายเสนอ ชูจันทร้ ร้องอธิบด้กรมสงเสรมสทกรณ้ เข้าร่วมน้พิธีกล้าวถวายความอาลัย และลงนามถวาย ความอาลัยแด่พระบาทสมเดจ้พระปรม้ณทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกน้พระมหากรรุณาธิคุณ อ้นทาน้สุดน้ได้ และจะจงรักภักดีตลอดไปโดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมน.เกษตรและสทกรณ้ น้เป็นประธาน ณ เขื่อนชูนด้านปร้าการชล จ้งหวัดนครนายก เมื่อนี้เร็วว้ๆ นี้



**ปลุกข้าวโพดแทนข้าว :** พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าว เพื่อลดพื้นที่และผลผลิตข้าว มาเป็นการเพิ่มพื้นที่และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน

## กรุงเทพมอเน็ตอร์

### “ฉัตรชัย”ชี้อีก2วันน้ำเจ้าพระยาสู่อภาวะปกติ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยลุ่มเจ้าพระยา ว่า ภายใน 2 วันนี้ พื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมนอกคันกันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 11 พื้นที่ 4 จังหวัด เช่น จ.ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนการผันน้ำเข้าทุ่งแก้มลิงโดยเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา ทาง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมชลประทาน มีการทำประชาคมและมีความเห็นร่วมกันว่าจะปล่อยน้ำเข้าคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เพื่อกระจายน้ำเข้าพื้นที่และรักษาระบบนิเวศน์

นายสมปอง อินทพรทอง เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่าตามทีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจเกษตรกร 70,000 ครัวเรือน เข้าร่วมทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานไว้ เพื่อถวายแด่พระองค์ โดยส.ป.ก.พร้อมคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเฉพาะที่ดินได้รับพระราชทานที่ดินจากพระองค์ นับจากเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2518 จำนวน 43,902 ไร่ ในท้องที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 11,165 ไร่ จ.ปทุมธานี 13,768 ไร่ จ.ฉะเชิงเทรา 14,417 ไร่ จ.นครนายก 3,543 ไร่

## สปก.จ่อชงม.44เรียกคืนที่ดิน2แสนไร่หนุนเกษตรกรทำ'เกษตรทฤษฎีใหม่'

และ จ.นครปฐม 1,009 ไร่

นอกจากนี้ด้วยพระปรีชาญาณอันสามารถทรงเห็นอนาคตว่านับวันโอกาสที่ชาวไร่ชาวนาจะไม่มีที่ดินทำกินมากยิ่งขึ้นด้วยความยากจนของคนเหล่านั้น ผู้ที่เคยมีที่ดินจะต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ กลายเป็นผู้เช่าหรือไร้ที่ดินทำกินมากขึ้น ทำให้ทรงห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ของส.ป.ก.พร้อมดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยเบื้องยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส.ป.ก.ได้ตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกจังหวัดส่ง

เสริมทำเกษตรผสมผสาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงครัวเรือน

นอกจากนี้ตนเตรียมเสนอ รมว.เกษตรฯ ถึงเรื่องการขอใช้ มาตรา44 เพื่อเรียกคืนที่ดินส.ป.ก.รายใหญ่ไม่ต่ำกว่า 500 ไร่ รอบ 2 เพิ่มเติมอีก 200,000 ไร่ ซึ่งตนเห็นว่ามีปัญหาตกลสำรวจจากรอบแรก หรืออาจมีการแบ่งแปลงย่อยขนาดลงเพื่อให้หลุดจากคำสั่งดังกล่าวในจังหวัดใหญ่ๆ อาทิ นครราชสีมาบุรีรัมย์ เชียงราย อุดรธานี จากก่อนหน้าที่เรียกคืน 430,000 ไร่ และมีการตรวจสอบเอกสารการถือครองที่ดิน ทำให้ได้คืนมาแล้ว 150,000 ไร่

# 100สกุลไทยเงิน จัตราลิก'50วัน'

ยิ่งใหญ่'เยาวราช'  
ธนารักษให้แลอีก  
โชว์เหรียญหายาก  
'ประวิตร'ตรวจสนามหลวง  
ดูความเรียบร้อยประชาชนสักการะ  
พระบรมศพ (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

จัตราลิก'50วัน'

'บักป้อม'ตรวจพื้นที่สนามหลวง

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 23 ตุลาคม ที่  
กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย  
(กอร.รส.) บริเวณสนามหลวง พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี



**ตรวจสนามหลวง** - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รว.มหาดไทย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมหารือ  
ในระหว่างตรวจเยี่ยมประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  
อดุลยเดช บริเวณสนามหลวง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม

ว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อม พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงกลาโหม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า  
ราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พล.อ.เฉลิมชัย  
สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)  
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจ  
แห่งชาติ (ผบ.ตร.) และพล.ท.อภิรัชต์ คงสม  
พงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมกันตรวจเยี่ยมและ  
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกให้  
ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
จากนั้นคณะ พล.อ.ประวิตร พังการสรุป  
การทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย  
พล.อ.มนัส จันทรดี รองเลขาธิการร่วม กอร.รส.  
บรรยายสรุปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  
ประชาชนในพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและ  
ท้องสนามหลวง

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า มาตรวจเยี่ยมตาม  
ความห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกฯและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง  
ชาติ (คสช.) ในการดูแลอำนวยความสะดวก

และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะ  
มีเจ้าหน้าที่ต้องไม่ให้เกิดขึ้น จุดแจกจ่าย  
อาหารและน้ำดื่มต้องให้บริการอย่างทั่วถึง จาก  
การฟังบรรยายสรุปทุกอย่างเป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย หากเกิดอะไรขึ้นทาง กอร.รส. มีชุด  
เคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหา ขอยืนยันจะทำให้  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
คิดว่ายังไม่มียังมีอะไรที่น่าเป็นห่วง หวังว่าจะไม่มี  
เหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น

## ทหารช่างสร้างสะพานเบลลีเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตรสั่งการให้ทหารช่าง กองทัพบก จัดสร้างสะพานเบลลี M2 เพิ่มอีก 1 สะพาน ข้ามคลองหลอด แถวสะพานช้างโรงสี หลังกระทรวงกลาโหม ต่อจากการสร้างสะพานแห่งแรกหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว และช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนได้มากขึ้น มอบหมายให้ พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช ผบ.พล.ร.9 รับผิดชอบในการสร้าง

พล.ต.วุฒิชัยกล่าวว่า สั่งการให้กรมทหารช่าง ช.พัน 9 ขนย้ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนสะพานมาหลังเที่ยงคืนวันเดียวกัน แล้วลงมือสร้างทันทีให้แล้วเสร็จในเวลา 06.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาจากด้านกระทรวงมหาดไทย และ กทม. และเพื่อระบายการเข้า-ออกของประชาชนที่มาทางถนนราชดำเนิน หากยังไม่เพียงพอ ก็พร้อมจะสร้างเพิ่มอีก

## คสช.เร่งสอบเบงก่เคลือบทองปลอม

พ.อ.ปิยะพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนเกี่ยวกับการซื้อธนบัตรที่ระลึกซึ่งมีลักษณะเคลือบทอง ซึ่งผลิตมาจากประเทศจีน ทำมาจากกระดาษหรือพลาสติกที่นำไปชุบทองคำ และนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาสูงถึงหลักพันบาท ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด ถือเป็นการฉ้อโกงกับคนไทย จากการตรวจสอบพบว่าระบาดมากที่สุดที่ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้ คสช.กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไป

## กอร.รส.จัดระเบียบสื่อมวลชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง จะเปิดให้สื่อมวลชนที่มาทำข่าวและบันทึกภาพงานพระราชพิธีพระบรมศพ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง ลงทะเบียนรับบัตรสื่อมวลชนเข้าทำข่าวในพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบและรักษาความปลอดภัย โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสื่อมวลชน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงช่วงค่ำของทุกวัน โดยสื่อมวลชนที่จะลงทะเบียนทำข่าวต้องนำบัตรพนักงานและแจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ต่อเจ้าหน้าที่

## ดร.เผย3แสนร้องเพลงสรรเสริญฯ

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กล่าวถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและกราบสักการะพระบรมศพ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า ภาพรวมเรียบร้อยดี มีประชาชนมาร่วมร้องเพลงและกราบสักการะพระบรมศพไม่ต่ำกว่า 300,000 คน เมื่อนับจากพื้นที่ถนนตามตารางเมตร

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนข้าราชการตำรวจที่ร่วมปฏิบัติและหน่วยงานภาคอื่นๆ ที่ร่วมบูรณาการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยทุกมิติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทาง ผบ.ตร. แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และหัวหน้า คสช. มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางมาร่วมกราบสักการะพระบรมศพช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน จึงสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยประชาชน ช่วยดูแลเด็กพลัดหลง และไม่ให้เกิดการลักเด็กเด็ดขาด

## 'หญิงแมงมุม'ปลื้มร่วมร้องเพลง

ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล หรือ คุณหญิงแมงมุมธิดาของ ม.จ.ชาติเฉลิม ยุคล หรือ ท่านม้วย ซึ่งดูแลงานด้านโปรดักชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เก็บภาพประชาชนร่วมร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี" ที่บริเวณหน้าพระลาน กำแพงพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เพื่อนำไปฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ว่า ในฐานะที่งานรู้สึกภาคภูมิใจตั้งแต่มีกรรมตัวและยังไม่เห็นภาพออกมา เพราะทุกคนเต็มใจทำเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยิ่งเมื่อได้เห็นภาพที่ออกมายิ่งรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขมากจนพูดอะไรไม่ออก

## เร่งตัดต่อ-ชมสลิปดาหน้า

"ประทับใจทุกโมเมนต์ที่เราได้ไปมีส่วนร่วมอยู่ตรงนั้น คือความประทับใจ คนมาร่วมตัวได้ยิ่งใฝ่กายใน 4 วัน เร็วมากที่จะรวมคนเยอะขนาดนี้...ภาพที่เห็นคือความภาคภูมิใจ ความสุข ตื้นตัน คือแมงมุมร้องให้ทุกเทก ทุกเทกที่ได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี น้ำตาไหล" ม.ร.ว.ศรีคำรุ้งกล่าว และว่า ทาง ม.จ.ชาติเฉลิม หลังถ่ายทำเสร็จก็ไม่ได้พัก รีบ

รวบรวมภาพทั้งหมดและจะเริ่มตัดต่อในวันที่ 24 ตุลาคม เนื่องจากทราบว่าประชาชนทุกคนอยากเข้าชม ซึ่งคาดว่าจะได้รับชมกันในสัปดาห์หน้า

"ท่านพ่อภูมิใจแน่นอน แมงมุมว่าทุกคนแม้แต่คนที่ไม่สามารถไปได้ และเป็นคนที่จงรักภักดี และมีความรักต่อในหลวงของเรา ก็คงภูมิใจที่ได้เห็นคนไทยมีความสามัคคี เหมือนที่ท่านเคยรับสั่งว่าคนไทยต้องสามัคคีกัน เราทำให้ท่านเห็นว่าเราทำตามทีในหลวงสอนพวกเรา" ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง กล่าวในที่สุด

## พม.มอบโล่ให้'ลุงปาน-ลุงโอด'

ที่จุดบริการประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บริเวณสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบโล่ "คนพิการต้นแบบ" ให้แก่นายปาน หมื่นโยชน หรือลุงปาน อายุ 84 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ ผู้พิการที่ใช้รถเข็นสามล้อโยก ที่เคยได้รับพระราชทาน เดินทางจาก จ.บุรีรัมย์ และนายโอด ปลื้มใจ อายุ 84 ปี พิกัดทางการเคลื่อนไหว นิ้วมือข้างซ้ายทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจักรยานเก่าจาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มากรุงเทพฯ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า นายปาน และนายโอด ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ทาง พม.จึงมอบโล่

ผู้พิการดีเด่นและจะดูแลความสะดวก ทั้ง 2 คน ตั้งแต่การเดินทางมา โดยนายปานถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ทาง พม.นำเข้าพักที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง ส่วนนายโอด นอนพักที่เตียงกลางสนามหลวง เจ้าหน้าที่ พม. จัดให้พักที่บ้านมิตรไมตรี พร้อมดูแลเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ ภาคเอกชน แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคจักรยาน 1 คัน ให้กับนายโอดเพื่อใช้แทนคันเดิม

นายโอดกล่าวว่า จะปักหลักที่ท้องสนามหลวงไปจนกว่าจะเสร็จพระราชพิธี นานแค่ไหนก็จะรอ เนื่องจากไม่มีอะไรจะตอบแทนพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทำได้เพียงเท่านั้นก็พอใจแล้ว

## เพิ่มรอบรถเมล์หมื่นคันวิ่งส่งคน

ที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝั่งพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม



นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม ร่วมแจกขนม และน้ำดื่ม

นายชาติชายกล่าวว่า ได้ไปตรวจความเรียบร้อยที่สถานีขนส่งหมอชิตช่วงเช้าและตรวจบริเวณท่าเรือช่วงบ่าย จะคำนึงถึงความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากการตรวจสอบท่าเรือมีความเรียบร้อย ขอให้ประชาชนสบายใจได้ พบว่ามีประชาชนโดยสารทางเรือจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งเรือบริการฟรีและเรือรับจ้าง อีกทั้งทหารเรือช่วยเหลือด้านการขนส่งด้วย

นายสนธิกล่าวว่า กรมการขนส่งเตรียมพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้ามาสักการะพระบรมศพ โดยมีจุดจอดรถยนต์ฟรีรอบเมือง 4 ทิศ รวม 9 จุด เพื่อให้ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดที่มีจุดจอดและใช้บริการขนส่งมวลชนมายังสนามหลวง โดยเพิ่มรอบรถเมล์จากปกติ 7,000 คัน เป็นกว่า 10,000 คัน รองรับผู้โดยสารได้ 400,000 คนต่อวัน จึงอยากให้ประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชน

### ทองคำไทย-เงินจัด50วันเสด็จสวรรคต

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และประธานหอการค้าไทย-จีน กล่าวว่า สมาคมค้าทองคำ และหอการค้าไทย-จีน ร่วมประชุมกับสมาคมตระกูลต่างๆ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับไทย-จีนกว่า 100 สมาคม ถึงการเตรียมจัดงานรำลึกพระมหากษัตริย์คุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ 50 วันของการเสด็จสวรรคต จะจัดขึ้นที่ประตูเฉลิมพระเกียรติ เยาวราช ส่วนรายละเอียดคงต้องหารือร่วมกันอีก จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการทำงานร่วมกับทุกสมาคมไทยจีน

ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางหอการค้าไทย กล่าวว่า ปลายเดือนตุลาคมนี้ ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยทั่วประเทศ จะประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมทองคำไทยประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จะหารือถึงกิจกรรมพิเศษเพื่อน้อมรำลึกพระมหากษัตริย์คุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อต้นเดือนหากการประชุมจะเน้นรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการผลักดันด้านต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เช่น เพิ่มนวัตกรรมใหม่ ให้สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และชดเชยการส่งออกไทยที่อนาคตแนวโน้มจะขยายตัว

ได้ดี แนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีกว่า 2 ล้านราย รวมถึงผลักดันการเพิ่มทักษะและรายได้ให้เกษตรกรดำเนินอาชีพอย่างยั่งยืน

### ธนาภิษจัดเหรียญที่ระลึกเป็นชุด

นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนาภิษ กล่าวว่า อยู่ระหว่างหารือเพื่อนำเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยผลิต มาจัดนิทรรศการ เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ กำลังพิจารณาสถานที่จัดและช่วงเวลาการจัด ทั้งนี้ ปัจจุบัน กรมจัดแสดงเหรียญทั้งหมดที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ บนถนนจักรพงษ์ ซึ่งมีเหรียญเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงอยู่ด้วย

นายจักรกฤษณ์กล่าวว่า เหรียญที่ระลึกเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ยังมีประชาชนสนใจแลกจำนวนมาก สั่งให้เจ้าหน้าที่จัดเป็นชุด อาทิ ชุดละ 5-10 เหรียญ เพื่อให้สะดวกต่อการแลก แต่ละชุดจะเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด แต่จะคละราคาเกินและอาจมีเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตมานานแล้วปะปนอยู่ ชุดระดับหลักร้อยบาทเพื่อให้ประชาชนแลกเก็บไว้เป็นที่ระลึก

### รถส่งของเข้าสนามหลวงก่อน7โมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รรท.รอง ผบ.ชน. และ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รรท.ผบก.จร. แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำรถเข้ามาบริเวณรอบสนามหลวง เพื่อส่งของให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยขอความร่วมมือให้นำรถเข้าจัดส่งของก่อนเวลา 07.00 น. ของทุกวัน แนะนำให้ใช้เส้นทางเดินรถ ดังนี้ ถนนบางลำพูและถนนพระอาทิตย์ตลอดได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จอดรถที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(อ่านต่อหน้า 5)

## ต่อจากหน้า 3

### รำลึก'50วัน'

ทั้งนี้ เมื่อพ้นเวลา 07.00 น. จะปิดการจราจรบริเวณรอบสนามหลวงและถนนต่อเนื่องต่อไป โดยศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางหากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางและข้อมูลสภาพจราจรเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 1197 หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

### ก.เกษตรจัดงานรำลึก'ในหลวง'

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ จัดจุดบริการบริเวณสวนสราญรมย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวันให้บริการน้ำดื่มผลไม้ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และสารคดีฉายให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับชม นอกจากนี้ยังมีแผนจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 4-8 พฤศจิกายน เตรียมงานน้อมประมงรำลึกในพระมหากษัตริย์คุณด้านการประมงของไทย โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงปลานิล

นายธีรภัทรกล่าวว่า ส่วนวันที่ 3-5 ธันวาคม เตรียมจัดกิจกรรมวันดินโลก เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ดินของไทย โดยเฉพาะโครงการแก้มดิน โครงการปลูกหญ้าแฝก รวมทั้งตามโครงการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินภาคเหนือ และศูนย์วิจัยข้าว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ก็จะจัดกิจกรรมด้วย

### จัดงานทรัพย์สินทางปัญญา'ร.9'

น.ส.พองพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ จะหมุนเวียนเข้าดูแลและบริการประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่บริเวณสนามหลวง โดยร่วมกับภาคเอกชน จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ รวมถึงนวดผ่อนคลาย

น.ส.พองพรรณกล่าวว่า นอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญารวบรวมพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน และประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งด้านสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ มาจัดนิทรรศการ "อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพสกนิกรไทย" ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน ที่เซ็นทรัลเวิลด์ จากนั้นจะจัดที่สยามพารากอน เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี สาขา

เชียงใหม่ และสาขาสงขลา และที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

### แนะเที่ยวตามรอยพระบาท

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เตรียมเปิด 70 เส้นทางตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นแหล่งท่องเที่ยววันรำลึก เพื่อให้ประชาชน

ท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ เนื่องจากโครงการต่างๆ ถือเป็นบทเรียนนอกห้องจากความตั้งใจของพระองค์อย่างแท้จริง คิดว่าผู้ปกครองจะใช้โอกาสหลังพ้น 30 วันที่รัฐบาลให้จัดงานรื่นเริง พาบุตรหลาน สมาชิกครอบครัวไปเรียนรู้ตามแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้บ้านหรือในภูมิภาคต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทุกสำนักงานทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์ <http://70waysofking.tourismthailand.org/>

“ต้องการให้กลุ่มครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ ที่อยากจะได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีมากมายเหลือเกิน และ 70 เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท เป็นเพียงเศษเสี้ยวที่กระทรวงมหาดไทยพยายาม เพราะคิดว่าน่าจะทำให้ประชาชนสนใจท่องเที่ยว และได้รับความรู้ด้วย” นางกอบกาญจน์กล่าว

## นักเรียนนวดชาวจีนร่วมทำบุญ

สำหรับจังหวัดต่างๆ มีการจัดพิธีสักการะและจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ปากทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว ถนนศรีวิชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้และสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นจำนวนมาก โดยมีกลุ่มนักเรียนนวดแผนโบราณชาวจีนกว่า 10 คนร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยว

น.ส.พิชชานันท์ ชัยงาม ผู้บริหารโฮปสปาย่าน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า นำนักเรียนชาวจีนจากโตเกียว เซนได และมิชิบะ มาสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย และความรักความผูกพันระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์

ที่ จ.ลำปาง นายชูศักดิ์ รุ่งยิ่ง นายอำเภอแม่เงา จ.ลำปาง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กว่า 100 คนแปรขบวนเป็นรูปเลข ๙

ที่สถานีรถไฟนครลำปาง กลุ่มประชาชนตั้งโต๊ะแจกข้าวเหนียว หมูปิ้ง ไก่ทอด ขนมจีบ น้ำดื่ม และน้ำส้ม ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถไฟ เพื่อเดินทางไปร่วมแสดง

ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง

## โคราชชวนร่วมร้องเพลงสรรเสริญ

ที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นั่งรถปิกอัพประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียง เชิญชวนชาวโคราชร่วมสร้างประวัติศาสตร์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 27 ตุลาคม ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)

นายวิเชียรกล่าวว่า ในวันบำเพ็ญพระราชกุศลปีตรุษสงกรานต์ (15 วัน) เวลา 06.00 น. ทุกภาคส่วนร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวลา 19.39 น. ร่วมยืนสงบนิ่งเจริญจิตตภาวนา 9 นาที จุดเทียนแสดงอาลัย 32,798 ดวง จากนั้นร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กับวง Siam Philharmonic Orchestra ควบคุมโดยนายสมเภา สุจริตกุล มีนายปรัชญา ปิ่นแก้ว นายธนิตย์ จิตนุกุล และนายบัณฑิต ทองดี ทีมงานผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ทำหน้าที่กำกับภาพและเสียง ทุกขั้นตอนมีการถ่ายทอดสดผ่านจอแอลอีดี ขนาดใหญ่ 4 จุด พร้อมบันทึกภาพ เพื่อจัดทำเป็นวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ คาดมีประชาชนมาร่วมประมาณ 50,000 คน

ที่ร้านถ่ายรูปพรศิลป์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายคงภพ พัฒนพีระเดช อายุ 78 ปี เจ้าของร้านนำภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จมาเยือน อ.พิมาย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2498 มาใส่กรอบติดไว้ภายในร้านกว่า 200 ภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชม และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

## เชยเยอรมันเดินเท้าเข้าโคราช

นายฮัท ฮาร์ททเทเดเลน ชาวเยอรมัน วัย 58 ปี เชยต่างชาติซึ่งออกเดินทางจากบ้านพักเลขที่ 236 บ้านคำสี หมู่ 3 ต.ชั้นไผ่ใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร พร้อมมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ห้อยคอมาด้วย เดินทางเข้าพักค้างคืนที่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ก่อนออกเดินเท้ามุ่งหน้าไปตามทางหลวงแผ่นดินสาย 202 ยโสธร-นครราชสีมา เพื่อไปถวายสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง

นายฮัทกล่าวว่า ตลอด 16 ปีที่มาอาศัยได้ร่วมพระบารมีที่แผ่นดินไทย ศรัทธาพระองค์ท่าน

เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักทุกวัน ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทย

ที่ลานกีฬาต้านยาเสพติด ริมฝั่งแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เปิดโรงทาน และแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 50,000 ถุง ให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมีนายเศรษฐา ศิระฉายา คารานักร้องชื่อดังพร้อมนางอรุณญา นามวงศ์ อดีตดารานักแสดงชื่อดังเข้าร่วมแจกด้วย

ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งชุดดำ ร่วมทำบุญกราบไหว้วันวิสาขบูชา พระธาตุพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

## 4จิตอาสาต่างชาติร่วมเยี่ยมผ้าดำ

ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ยังมีประชาชนนำผ้ามามอบให้ศูนย์การศึกษาของโรงเรียนเพื่อเยี่ยมเป็นสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยมีจิตอาสาชาวต่างชาติ 4 คนมาช่วยเยี่ยมผ้าด้วย น.ส.โจฮานนา บีช อายุ 22 ปี ชาวเยอรมันกล่าวว่า ทราบว่าในหลวงทำอะไรไว้ให้คนไทยมากมาย โดยเฉพาะคนจนในจังหวัดต่างๆ มาเยี่ยมผ้าด้วยใจต้องการตอบแทนในหลวงที่ทำเพื่อคนไทยมาตลอด และทำให้กับชาวบ้านที่ยากจนมีเสื้อผ้าใส่

น.ส.คาโรลินา ซวิลกี อายุ 21 ปี ชาว เยอรมันกล่าวว่า รู้ว่าในหลวงทรงทำสิ่งต่างๆ ให้กับคนไทยอย่างมาก โดยเฉพาะกับคนจน คิดว่าคนไทยรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงทำแต่สิ่งที่ดีงาม

“ดิฉันนับถือพระองค์ ดีใจและมีความสุขมากที่มีโอกาสมาช่วยคนไทยมาทำกิจกรรมแบบนี้ แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่คิดว่า เป็นโชคดีที่สุดแล้วที่มีโอกาสในครั้งนี้” น.ส.คาโรลินากล่าว

นายคิม ฟาเวโร อายุ 61 ปี ชาวอเมริกันกล่าวว่า ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทย ดูวิดีโอเกี่ยวกับเมืองไทย ได้เห็นความสามัคคีที่คนไทยทำเพื่อในหลวง จึงมาช่วยเยี่ยมผ้าเพราะคนไทยดีกับคนต่างชาติ จึงอยากทำตอบแทนเพื่อในหลวง

## จัดบัส-รถตุ๋นส่งสนามหลวงฟรี

ที่หน้าห้างเทสโก้โลตัสรังสิต จ.ปทุมธานี

มีรถบัสนั่งและรถตู้ปรับอากาศ 50 คัน พร้อมอาหารน้ำดื่มอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. โดยไม่คิดค่าบริการ

ที่เรือนรับรอง สวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท นายศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ หรือ อีออฟเอเอฟ 2 นักร้องนักแสดง เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัย ที่จุดลงนามซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชัยนาท จัดขึ้น

ที่แม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ชาวแพสะแกกรังที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง นำขบวนเรือบ้าน พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งหน้าเรือ ก่อนพายไปร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ที่ จ.ระยอง นายลำยอง สนิท รองนายก อบต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เจ้าของร้าน ลำยองหมูย่าง กล่าวว่า วันที่ 25 ตุลาคมจะย่างหมูน้ำหนักตัวละ 100 กิโลกรัม 9 ตัว รวมน้ำหนัก 900 กิโลกรัม ราคาตัวละ 13,000 บาท คิดเป็นเงิน 112,000 บาท ใส่กล่องแจกฟรีให้ประชาชนทั่วไปคนละ 1 กล่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

## เจ้าของสวนมะพร้าวปลาบปลั้ม

นายราชา คังชะภูติ เจ้าของสวนมะพร้าว น้ำหวานพันธุ์ทุ้งเคล็ด หมู่ 6 ต.เกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สิ่งที่เกิดภูมิใจและปลาบปลั้มมากที่สุด คือมีโอกาสนำมะพร้าว น้ำหอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จมาประทับวังไกลกังวล อ.หัวหิน ตลอดเวลากว่า 30 ปี รวมทั้งการนำพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมไปปลูกในวังไกลกังวล

“ทุกครั้งที่ทั้ง 2 พระองค์เสด็จมาประทับ ณ วังไกลกังวล เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะมาซื้อมะพร้าวน้ำหอมสดตัวละ 50 ผล เพื่อนำไปถวาย โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าแพทย์หลวงแนะนำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสวยน้ำมะพร้าวเป็นพระโอสถ แม้ผมปฏิเสธไม่รับเงินค่ามะพร้าว แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าพระองค์ทรงรับสั่งว่าไม่ต้องให้ฟรี ให้ซื้อขายในราคาปกติ” นายราชากล่าว

## ให้กำลังใจหนุ่มมออสซี่เดินเข้ากรุง

ที่หน้า สภ.ศิริราชนิคม จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มชาวบ้านร่วมกับข้าราชการตำรวจร่วมกันบูรณะศาลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ อ.ศิริราชนิคม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2512

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไมเคิล แฮมมิล อายุ 46 ปี นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ซึ่งเดินเท้าจาก อ.เกาะสมุย เพื่อไปแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง โดยเดินทางเป็นวันที่ 5 และเข้าพักแรมที่สถานีตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง จากนั้นออกเดินทางไปตามถนนทางหลวงเอเชีย 41 มุ่งหน้าสู่ อ.ไชยา มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้กำลังใจตลอดเส้นทาง

ส่วนนายสวัสดิ์ ศรีสุข อายุ 60 ปี หรือลุงมด สมาชิก อบป.อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเดินเท้าถือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากบ้านพัก อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อไปสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง เดินทางถึง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีประชาชนคอยให้กำลังใจ

ขณะที่ นายอริตา ศรีทวีป อายุ 30 ปี หรือ บ่าวตา ชาว จ.สตูล ซึ่งเดินเท้าเพื่อไปถวายสักการะพระบรมศพ เดินทางถึง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

โดยมีประชาชนนำอาหารและเงินมาช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง

## ภูเก็ตปั่นจักรยานแปรขบวนเลข'๙'

ที่สวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยานกว่า 500 คัน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรอบสวนสาธารณะสะพานหิน 13 รอบ ระยะทาง 19.99 กิโลเมตร จากนั้นร่วมพลแปรขบวนเป็นรูปเลข ๙ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง 9 นาที เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ที่มัสยิดยามาอียะห์ อ.เมืองนราธิวาส ชาวไทยพุทธและมุสลิมกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์วัดและมัสยิด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ข้าราชการทหาร ตำรวจ อส. ชาวไทยพุทธ และมุสลิม ผู้นำท้องถิ่นกว่า 3,000 คน ร่วมกันปรับแต่งภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะมูลฝอย ทำความสะอาด ล้างท่อ ล้างที่อาบน้ำละหมาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 24 ตุลาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12970

Col.Inch: 27.12

Ad Value: 24,408

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 73,224

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ประชุม อ.ส.ค.

## บุคคล แนวหน้า



ประชุม อ.ส.ค. : ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ  
ประธานกรรมการองค์การส่งเสริม  
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่  
12/2559 โดยมี วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, วิบูลย์ลักษณ์  
ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน และ  
สุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร ผนรงค์ฤทธิ์  
วงศ์สุวรรณ ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการ  
โคนมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม  
ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น